
sþ. 262. Fyrirspurn [218. mál]
til menntamálaráðherra um hugsanlega móttöku á dagskrá norska sjónvarps um gervihnött
hér á landi.

Frá Eiði Guðnasyni.

1. Hefur menntamálaráðherra í nafni ríkisstjórnarinnar hafið samningaviðræður við norsk
stjórnvöld um móttöku hér á landi á sendingum norska sjónvarpsins frá gervihnettinum
EeS 2?

2. Liggur fyrir hvern kostnað það mundi hafa í för með sér fyrir Íslendinga ef hafin yrði
móttaka og dreifing á dagskrá norska sjónvarpsins hér á landi?


